

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เกณาภูมิ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รั้งสรรค์ สิงห์เลิศ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ รศ.ดร. สมเจตน์ ภูศรี ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยสอบวิทยานิพนธ์ รศ.ดร. สุเทพ เมยไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น หลักการวิจัยในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพขั้นสูง รวมทั้งคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เกณาภูมิ ผู้ให้นานาทัศนะองค์ความรู้แบบไม่เคยปิดกั้นองค์ความรู้ ผู้จุดประเด็นแนวคิดให้ผู้วิจัย ใน แนวคิดท่าน “ ทฤษฎีคืน ” และได้กรุณาตรวจสอบให้คำแนะนำในบทความภาษาอังกฤษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสารงานบัณฑิต

ขอขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ที่เป็นผู้ให้ความรู้ ให้ฐานคิดที่แปลกใหม่ กระตุ้นในความเพียรพยายามของผู้วิจัย ขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้กรุณาตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ต่าง ๆ ให้คำแนะนำในการสร้างเครื่องมือการวิจัย ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้บริหารท้องถิ่น ผู้กำกับ หรือผู้เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกท่าน ที่ได้ร่วม วิพากษ์ในงานวิจัยของผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณเพื่อนพี่น้องพี่น้องชาวท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล และนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่น 62) ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ อย่างดียิ่ง รวมทั้งปียมิตร ทุกท่านที่กรุณาช่วยเหลือ ให้ข้อมูล เป็นอย่างดี ทำให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

กราบขอบพระคุณ คุณพ่อเฮียง พรหมเตือ คุณแม่ขวัญฤทัย พรหมเตือ เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ชีวิตลูกคนนี้ ให้ปัญญา ให้การศึกษา ให้ความรักความอบอุ่น ให้กำลังใจและช่วยสนับสนุน แก่ผู้วิจัยจนสำเร็จการศึกษา

ขอขอบพระคุณครอบครัวพรหมมากุล และญาติพี่น้องทุกคนรวมทั้งเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกท่าน ที่ให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา ประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอบพระคุณบุคลากร- อาจารย์ และ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ให้ชีวิต ให้สติปัญญา ให้ความรัก ความหวัง กำลังใจ ในการทำงาน และการดำรงชีวิต ตลอดจนบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประศาสน์การศึกษาแก่ผู้วิจัย

สมศักดิ์ พรหมเตือ